

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีความรู้และใช้ทักษะมวยไทยเป็นอย่างดี มีเทคนิคในการปฏิบัติ มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลายในการออกแบบและวางแผนโปรแกรมการฝึกการฝึกความแข็งแรงและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในมวยไทย การวิเคราะห์การใช้ทักษะมวยไทย ในการทำหน้าที่ครูมวยไทย และควบคุมการแข่งขันการสอนและการฝึกมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพอย่างเข้มงวด และถูกต้องตามหลักการลดความเสี่ยงการเกิดบาดเจ็บของนักมวยให้น้อยที่สุด

มีไหวพริบในแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างฉับพลันให้เกิดประสิทธิภาพ

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบรรยายละเอียดด้านการเตรียมตัวก่อนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทย

ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ประยุกต์ใช้หลักการสอนและวิเคราะห์การฝึกทักษะมวยไทยมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยชำนาญการ

สามารถสร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรูปแบบวิชาชีพ

สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยชำนาญการ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีมงานและนักมวยผู้เข้ารับการฝึก

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติตามเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ

นำขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่มาใช้ในการสอนทักษะมวยไทยและการฝึกเพื่อการแข่งขัน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โภชนาการกีฬา การบาดเจ็บทางกีฬา สร้างแรงจูงใจ

และปฏิบัติตามเป็นอย่างดีที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ...ระดับกลาง จะต้องมีความสัมพันธ์ดังนี้

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นครูมวยไทยหรือผู้ฝึกสอนมวยไทยมีสังกัดหรือมีค่ายมวยที่ชัดเจน
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรครูมวยไทย C License ของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือเทียบเท่า
4. ผ่านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอย่างน้อย 2 ปี
5. หรือเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4

จะต้องปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ในระดับ 4 อย่างน้อย 1 ปี

จึงจะสามารถขอเลื่อนเข้ารับการประเมินในระดับต่อไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อดีตนักมวย ครูมวยไทย และบุคคลที่สนใจ

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

X41.2 SPT-ATLZ-119A ปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับกลาง

X42.2	SPT-XLXQ-122A	ปฏิบัติหน้าที่การใช้อุปกรณ์ประกอบวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับกีฬามวยไทย ชั้นกลาง
X43.1	SPT-IPJD-124A	ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการวางแผนการสอนมวยไทยเพื่อการแข่งขัน
X43.2	SPT-PYRE-125A	ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบุคลากร
X43.3	SPT-RZQX-126A	การปฏิบัติหน้าที่การสอนมวยไทย
X43.4	SPT-DDWT-127A	ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม การสอนมวยไทย
X44.1	SPT-SJTZ-128A	จัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดหลักการสอน
X44.2	SPT-ENUO-129A	พัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
X44.3	SPT-QEGZ-130A	สืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล